



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวรุ่งทิวยาทองไชย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพิษญา นาลวิริยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวรุ่งทิwa ยาทองไชย

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>-พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>-อายุราชการ ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕)</p> <p>-ดำรงตำแหน่ง ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕)</p> <p>-ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕)</p> <p>-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๘๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>-ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๖</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวรุ่งทิวา ยาทองไชย
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒ วัน (วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๒ ปี มารับการรักษาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๐.๐๓ น. ด้วยอาการซีมลง เรียกไม่รู้สีกตัว ๓๐ นาที ก่อนมาโรงพยาบาล จากการประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับและการประเมินอาการทางระบบประสาท ผู้ป่วยซีม เรียกไม่รู้สีกตัว E๑V๒M๓ pupil ๓ mm มีปฏิกิริยาต่อแสงเท่ากันทั้ง ๒ ข้าง สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ ๓๖.๐ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๖ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๒๗/๖๐ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในหลอดเลือดแดงส่วนปลายนิ้ว ๑๐๐% จากการซักประวัติเพิ่มเติมจากญาติ พบว่า ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน รักษาด้วยยา metformine (๕๐๐ มิลลิกรัม) ก่อนอาหาร รายงานให้แพทย์ทราบ เจาะน้ำตาลในกระแสเลือด ผลระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ๔๘ มิลลิกรัม/เดซิลิตร. รายงานแพทย์ แพทย์ให้สารน้ำ ๑๐% D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตรา ๘๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง และให้ ๕๐% Glucose ๕๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำหลังจากนั้น ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง E๔V๕M๖ แพทย์รับไว้ในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เวลา ๐๐.๑๕ น. วินิจฉัยว่าเป็น Diabetes mellitus with Hypoglycemia

ระหว่างผู้ป่วยรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ๑ ครั้ง ได้แนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการควบคุมอาหารที่รับประทาน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เน้นให้สังเกตอาการของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดและการดูแลเบื้องต้น แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ รวมพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๒ วัน นัดตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผ่นพับ เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานของ
หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับความรู้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

๓. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีสื่อในการดูแลผู้ป่วยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานโดยเน้นการสังเกต
อาการและอาการแสดงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และการดูแลเบื้องต้น

๒. เพื่อลดอัตราการตายจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้จากภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดในผู้ป่วย
เบาหวาน